



Gia Lai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 66
SỐ 3783 (5533)
THỨ HAI 21-10-2013
(17 THÁNG 9 QUÝ TÝ)
Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku
Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn
hoặc baogialai.vn

Phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín

Sáng 19-10, tại TP. Pleiku, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm của người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực Tây Nguyên. Đại tướng Trần Đại Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tính đến tháng 5-2013, toàn khu vực Tây Nguyên có trên 8 ngàn người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Những người này đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã

hội và cộng đồng, trở thành chỗ dựa quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Bên cạnh đó, họ còn tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(Xem tiếp trang 2) TIẾN DŨNG

*Nhận thức về
“Chiến lược
bảo vệ Tổ quốc”*

(TRANG 4)



Vụ mùa bất lợi

Thời tiết năm nay diễn biến bất thường, nhất là với vụ mùa. Đầu vụ, mưa đến chậm gần một tháng, giữa vụ mưa lớn trên diện rộng đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sinh trưởng, phát triển các loại cây trồng. Giai đoạn này đang trong thời kỳ trổ bông, mưa thường xuyên đã tác động mạnh đến khả năng thụ phấn của cây lúa... khiến phần lớn diện tích lúa nước của huyện Mang Yang (khoảng 2.630 ha) dự kiến năng suất giảm 20% so với những vụ trước.

(TRANG 3)

ĐẢNG BỘ XÃ UAR:

Đề ra nhiều

4 *giải pháp phát triển
kinh tế-xã hội*

5 *Hiệu quả từ một
mô hình câu lạc bộ*

6 *Tăng gia sản xuất ở
Tiểu đoàn 19*



Nhiều năm nay, 320 hộ dân tộc thiểu số ở 5 xã thuộc các huyện Mang Yang, Đak Đoa và Kbang có thêm thu nhập ổn định từ việc tham gia nhận giao khoán quản lý, bảo vệ 8.000 ha rừng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (xã Ayun, huyện Mang Yang). Đời sống của bà con không ngừng được cải thiện, quan trọng hơn là ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng của người dân xung quanh khu vực vùng đệm được nâng cao, từ đó giảm thiểu được tình trạng lấn chiếm đất rừng làm rẫy, khai thác rừng trái phép...

(TRANG 3)

Ảnh: DUY LÊ



HUYỆN IA PA

Khó duy trì sĩ số học sinh

(TRANG 5)



Làm giàu từ rau xanh

(TRANG 6)

TRUNG ĐOÀN KINH TẾ-QUỐC PHÒNG 710 (BINH ĐOÀN 15): Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

Ngày 19-10, Đảng ủy-chỉ huy Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.



Thiếu tướng Đặng Anh Dũng-Tư lệnh Binh đoàn 15 trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Diễn văn tại buổi lễ khẳng định: Trong 10 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động đơn vị luôn giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng dân cư xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Chư Prông.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Anh Dũng-Tư lệnh Binh đoàn đã thay mặt Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 yêu cầu đơn vị phát huy truyền thống, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh tại chỗ, tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt

với cấp ủy chính quyền địa phương, góp phần xây dựng địa bàn ngày một giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng-an ninh. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tư lệnh Binh đoàn 15 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho đơn vị.

Tin, ảnh: VĂN THIÊN

Đưa nội dung bình đẳng giới vào quy ước, hương ước

Từ tháng 6 đến tháng 11-2013, tại 5 xã: Ia Kreng (huyện Đức Cơ), Đak Yă (huyện Mang Yang), Krong (huyện Kbang), Ayun (huyện Chư Sê) và Nghĩa Hòa (huyện Chư Pah), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch triển khai mô hình thí điểm về hỗ trợ xây dựng và sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới, đồng thời hướng dẫn đơn vị triển khai mô hình thực hiện một số nội dung về Luật Bình đẳng giới và công tác bình đẳng giới. Đồng thời hướng dẫn lồng ghép một số nội dung của Luật Bình đẳng giới hương ước, quy ước xây dựng làng, thôn văn hóa.

Đây là mô hình có ý nghĩa rất quan trọng vì có sự tham gia của lãnh đạo các xã, các ngành thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đối với công tác bình đẳng giới ở cơ sở.

ĐINH YẾN

Tin văn

● **Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Rattanakiri (Campuchia)** vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác đối ngoại nhân dân năm 2013 nhằm trao đổi, bàn bạc, thống nhất nội dung, hình thức hoạt động giữa hai đơn vị năm 2014.

9 đơn vị trong khối thi đua, thi đấu ở 5 môn thi: bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, kéo co và đẩy gậy. Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 22 bộ huy chương cho các cá nhân và đơn vị đạt thành tích cao trong từng môn thi cũng như kết quả toàn đoàn.

VĂN NGỌC

A.H

● Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Mặt trận xã phối hợp với Ban vận động nhân dân quyên góp quỹ được trên 3,6 triệu đồng. Đồng thời, với sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ huyện, Mặt trận xã đã xây dựng nhà ở cho 2 hội viên phụ nữ nghèo không có khả năng làm nhà ở với tổng số tiền 90 triệu đồng.

● **Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam**, tối 17-10, tại Đồn Biên phòng Ia Pnôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) phối hợp với Chi đoàn Đồn Biên phòng Ia Pnôn tổ chức buổi tọa đàm ôn lại truyền thống quý báu của phụ nữ Việt Nam và giao lưu văn hóa-văn nghệ.

A.H

● **Sáng 19-10, tại Trung tâm Huấn luyện Đào tạo và Thi đấu Gia Lai**, Khối thi đua các sở, ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội đã tổ chức Hội thao giữa các đơn vị trong khối năm 2013. Tham gia Hội thao có hơn 200 vận động viên đến từ

● **Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10)**, sáng 20-10, Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thao nữ cán bộ công chức viên chức-lao động Ngân hàng tỉnh Gia Lai năm 2013. Tham dự Hội thao có 18 đội đến từ các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

H.T

HỒNG THƯƠNG

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN ĐAK ĐOÀ LẦN THỨ V-2013: Gần 1.300 vận động viên tham gia thi đấu

Sáng 20-10, tại Sân vận động huyện Đak Đoa đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục-Thể thao huyện lần thứ V-2013. Tham dự lễ khai mạc có ông Phạm Hồng Phong-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, lãnh đạo huyện Đak Đoa cùng hàng ngàn người dân trong huyện. Tham gia Đại hội có gần 1.300 vận động viên đến từ hơn 50 đoàn là các đơn vị xã, thị trấn, các khối và các cơ quan trên địa bàn huyện. Trong 6 ngày diễn ra Đại hội, các vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở 15 môn thi với 62 nội dung thể thao 63 bộ huy chương.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra những vận động viên xuất sắc nhất để tham gia Đại hội Thể dục-Thể thao toàn tỉnh sẽ diễn ra vào năm 2014.

VĂN NGỌC

QUÂN KHU 5 VÀ BINH ĐOÀN 15: Ký kết quy chế phối hợp hoạt động

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Binh đoàn 15 vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Theo đó, hai đơn vị sẽ trao đổi, thống nhất những quy định và triển khai các nội dung phối hợp hoạt động xây dựng mối quan hệ hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện công tác quản lý nhà nước về quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trên cơ sở Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, chỉ thị mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng; xây dựng tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Chú trọng làm tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin làm tốt công tác phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong thiên tai bão lũ; phối hợp đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện nâng cao nhận thức, khả năng sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước; làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho các hoạt động của 2 đơn vị.

PHAN TIẾN DŨNG

VỤ MẤT TÍCH Ở XÃ HBÔNG: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân

Sáng 20-10, ông Phạm Minh Hùng-Trưởng Công an xã Hbông, huyện Chư Sê cho biết: Chiều 19-10, thi thể của chị Đặng Thị Mỹ Liên (SN 1990, trú tại thôn Ia Sa, xã Hbông) đã được tìm thấy.

Theo ông Hùng, khoảng 15 giờ ngày 19-10, Công an xã Hbông nhận được tin báo về một xác chết đang trong giai đoạn phân hủy nằm cách vườn tiêu của chị Đặng Thị Mỹ Liên khoảng 1,5 km. Người phát hiện vụ việc là một em bé đi chăn bò. Căn cứ vào các đặc điểm nhận dạng, nạn nhân nhanh chóng được cơ quan Công an và gia đình xác định là chị Đặng Thị Mỹ Liên. Cũng theo ông Hùng, cái chết của chị Liên nhiều khả năng liên quan đến một vụ giết người cướp tài sản vì qua tìm kiếm ban đầu tại hiện trường, cơ quan Công an không tìm thấy chiếc xe máy cùng chiếc điện thoại di động và đôi bông tai vàng Tây mà nạn nhân mang theo.

Trước đó, Báo Gia Lai đã đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 11-10, chị Liên đi xe máy vào vườn để buộc dây tiêu. Đến 15 giờ cùng ngày, bà Phan Thị Lan (mẹ chị Liên) điện cho chị thì không thấy điện thoại đổ chuông. Suốt một tuần sau đó, gia đình, dân làng và cơ quan Công an đã tích cực tìm kiếm ở nhiều nơi song không phát hiện được tung tích. Vụ việc hiện đang được Cơ quan Điều tra tiếp tục làm rõ.

TIẾN DŨNG

Phát huy... (Tiếp theo trang 1)

Tại Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu các tỉnh khu vực Tây Nguyên cần thường xuyên rà soát, phát hiện, bổ sung những nhân tố mới; có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng cho người có uy tín để họ hiểu và tự giác tuyên truyền, giải thích cho quần chúng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương. Ngoài ra, các địa phương cần nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và người có uy tín nói riêng ngày một sát với thực tiễn; thường xuyên thăm hỏi, động viên và có hình thức khen thưởng khi có thành tích để người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của mình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Về phía công an các đơn vị, địa phương cần chủ động tham mưu

cho cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong việc phát huy vai trò của người có uy tín; xây dựng, củng cố, phát triển phong trào với nhiều nội dung, hình thức, khơi dậy tiềm lực to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng thưởng kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho 122 người có uy tín tiêu biểu ở khu vực Tây Nguyên. Đại tướng Trần Đại Quang tặng 132 người có uy tín tiêu biểu mỗi người một phần quà trị giá 1 triệu đồng; Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tặng 132 người có uy tín mỗi người một phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Trước đó, Đại tướng Trần Đại Quang và các đại biểu dự Hội nghị đã tới Quảng trường Đại Đoàn Kết dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên.

T.D

Không điều khiển xe khi đã uống bia, rượu!

● **TỔNG BIÊN TẬP:** ĐOÀN MINH PHỤNG ● **PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:** BÙI TẤN SĨ, TRẦN VĂN NGHĨA, KHUẤT ĐÌNH VIỆN ● **TRÌNH BÀY:** VĂN PHÉ ● **TÒA SOẠN, TRỊ SỰ:** 2A HOÀNG VĂN THỤ-THÀNH PHỐ PLEIKU ● Điện thoại: (059) 3872279 - 3824123 ● Fax: (059) 3871645 - 3821153 ● E-MAIL: baogialai@dng.vnn.vn ● Điện thoại quảng cáo, phát hành: (059) 3824123 - 3824123 (106) - 2470666 ● Phòng ban đọc: 2470444 - 3821031 (102) ● Trang Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn hoặc baogialai.vn ● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AN KHÊ:** 02 Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê ● Điện thoại - Fax: (059) 3837966 ● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AYUN PA:** 75 Hoàng Văn Thụ, thị xã Ayun Pa ● Điện thoại - Fax: (059) 3652989 ● GPXB số 1270/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17-7-2012 ● Chế bản tại Tòa soạn - In tại Công ty In Gia Lai, 102 Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku ● Giá 2.000 đồng

XUẤT BẢN 6 KỶ/TUẦN: THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ NĂM, THỨ SÁU, CUỐI TUẦN VÀ GIA LAI ĐIỆN TỬ

Lợi ích

TỪ GIAO KHOÁN QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG

MINH TRIỀU-NGUYỄN GIÁC

Nhiều năm nay, 320 hộ dân tộc thiểu số ở 5 xã thuộc các huyện Mang Yang, Đak Đoa và Kbang có thêm thu nhập ổn định từ việc tham gia nhận giao khoán quản lý, bảo vệ 8.000 ha rừng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (xã Ayun, huyện Mang Yang). Đời sống của bà con không ngừng được cải thiện, quan trọng hơn là ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng của người dân xung quanh khu vực vùng đệm được nâng cao, từ đó giảm thiểu được tình trạng lấn chiếm đất rừng làm rẫy, khai thác rừng trái phép...

Cả làng giữ rừng

Sáng 17-10, anh Kuh-làng Hyêr, xã Ayun, huyện Mang Yang-dậy sớm hơn thường lệ để có mặt tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nghe cán bộ của Vườn tuyên truyền, hướng dẫn về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Cùng với 24 hộ khác, anh được trưởng thôn, già làng lựa chọn là đại diện cho 91 hộ dân của làng đến đây ký hợp đồng và nhận tiền giao khoán rừng. Tranh thủ trong lúc đang chờ đến lượt mình, anh Kuh cho biết: Theo danh sách thì diện tích anh nhận là 30 ha với số tiền là 1,5 triệu đồng/quý, lần này anh nhận 2 quý với tổng số tiền 3 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền thực nhận của anh chỉ từ 450.000 đồng đến 500.000 đồng vì sau khi nhận tiền về sẽ nộp hết lại cho làng, sau đó chia đều tất cả các hộ. "Nếu mình lấy hết số tiền đó thì số anh em khác không có tiền giao khoán sẽ đi phá rừng nên phải chia lại cho anh em, như vậy thì sẽ không phá rừng nữa. Nếu có phá rừng thì lúc đó mình mới nói được, đã nhận tiền người ta rồi mà, không phá được đâu". Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đối với người cha 31 tuổi này là "giữ cho con cái mình sau này còn nhìn thấy được những cây to, nếu trong rừng không còn những cây to thì mưa lũ sẽ về"-anh Kuh chia sẻ thêm.

Đại diện cho làng đến xác nhận việc nhận tiền giao khoán của các hộ dân, anh Ying-thôn phó làng Hyêr-phần khởi cho biết: Làng Hyêr đứng ra nhận giao khoán bảo vệ 600 ha rừng với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, với số tiền được chi trả là 120 triệu đồng/năm (200.000 đồng/ha/năm), được Vườn trả theo từng quý. Lần này, nhận cả 2 quý (quý I và quý II) là 60 triệu đồng, theo quy định của làng, số tiền này sẽ được chia đều cho tất cả 91 hộ dân trong làng vì ai cũng đều có trách nhiệm tham gia giữ rừng. Theo anh Ying, làng đã chia những hộ này ra làm 5 tổ, mỗi tổ từ 15 đến 20 người để đôn đốc bà con trong làng kiểm tra thường xuyên đối với phần diện tích rừng đã nhận giao khoán để phát hiện và ngăn chặn kịp thời những trường hợp xâm hại đến rừng. Ngoài ra, mỗi tháng 2 lần, làng đều cử ra 2 tổ phối hợp với cán bộ trạm kiểm lâm của Vườn tham gia tuần tra, kiểm tra, nhờ đó mà diện tích mà làng Hyêr đã nhận giao khoán từ trước đến nay không bị xâm hại, bị cháy hay bị lấn chiếm đất rừng làm rẫy...



Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Ảnh: DUỠY DANH

Dân có thu nhập, rừng được bảo vệ

Ông Nguyễn Văn Hoan-Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-cho biết: Từ khi chương trình giao khoán theo Quyết định 661 kết thúc, tháng 9-2012, Vườn chuyển sang chi trả tiền giao khoán rừng cho người dân từ nguồn Quỹ bảo vệ và phát triển rừng được hỗ trợ khoảng 6 tỷ đồng/năm. Hiện Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thực hiện giao khoán đối với 320 hộ dân của 15 làng thuộc các xã Ayun, Đak Jơ Ta (huyện Mang Yang); xã Hà Đông (huyện Đak Đoa); xã Kon Pnê, Đak Rong và Krong (huyện Kbang) với diện tích 8.000 ha, tổng kinh phí chi trả cho việc khoán quản lý, bảo vệ rừng là gần 1,8 tỷ đồng. Việc giao khoán cho người dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng không những giúp rừng không bị xâm hại, được bảo vệ tốt hơn mà người dân còn có thêm nguồn thu nhập, cải thiện đời sống vì ở đây hầu hết là những làng có tỷ lệ hộ nghèo cao. Đây cũng là những hộ được trưởng thôn, già làng đề cử sau khi đã tổ chức họp dân bình xét, lựa chọn đứng ra ký hợp đồng nhận giao khoán với Vườn.

Trước mỗi đợt phát tiền cho những hộ nhận giao khoán này, cán bộ của Vườn, kiểm lâm phụ trách khu vực cùng người dân kiểm tra từng diện tích giao khoán, đồng thời phải có biên bản xác nhận, đánh giá lại thực trạng của rừng so với thời điểm trước khi giao khoán. "Đến thời điểm hiện nay thì diện tích rừng giao khoán của Vườn Quốc gia Kon

Ka Kinh không bị xâm hại, không những bảo vệ tốt được diện tích rừng hiện có mà diện tích rừng còn có dấu hiệu tăng lên. Người dân nhận giao khoán, không phá rừng đã là một thành công rồi; thêm một thành công nữa là người dân trở thành tai mắt cung cấp thông tin cho mình để rừng được bảo vệ từ xa"-ông Hoan phấn khởi nói.

Chia sẻ thêm niềm vui với người dân, Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh còn thông tin thêm: Ngoài việc được hưởng lợi những nông sản phụ (củi khô, mật ong, nấm, măng, dót...), có thêm thu nhập từ diện tích nhận khoán, người dân còn được Nhà nước đầu tư cho công đồng thôn làng vùng đệm với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/thôn làng/năm để đồng quản lý rừng đặc dụng. Theo ông Hoan, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng giai đoạn 2011-2020. Trong năm nay sẽ có 20 làng thuộc vùng đệm của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sẽ được hỗ trợ xây dựng các công trình công cộng như: đường sá, nhà rông, giếng nước, tường rào, hỗ trợ phân bón, giống cây con để phát triển sản xuất, hệ thống phát thanh phục vụ cộng đồng... "Hiện tại chúng tôi đang triển khai và đã cho cán bộ của Vườn phối hợp với các làng tổ chức họp lấy ý kiến về nhu cầu của từng làng, sau đó sẽ lên kế hoạch cấp kinh phí triển khai thực hiện"-ông Hoan nói.

M.T-N.G

Vụ mùa bất lợi

NGUYỄN DIỆP

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang-ông Phạm Ngọc Cơ nói: "Thời tiết năm nay diễn biến bất thường, nhất là với vụ mùa. Đầu vụ, mưa đến chậm gần một tháng, giữa vụ mưa lớn trên diện rộng đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sinh trưởng, phát triển các loại cây trồng. Giai đoạn này đang trong thời kỳ trổ bông, mưa thường xuyên đã tác động mạnh đến khả năng thụ phấn của cây lúa... khiến phần lớn diện tích lúa nước của huyện (khoảng 2.630 ha) dự kiến năng suất giảm 20% so với những vụ trước".

Tổng hợp từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang, vụ mùa năm nay, toàn huyện gieo trồng 9.722 ha đạt 99% kế hoạch. Do giá cả các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao và ổn định như hồ tiêu, cà phê... vì vậy người dân đầu tư mở rộng làm diện tích tăng đáng kể. Cùng với lúa nước, các loại cây cà phê, hồ tiêu và cao su chiếm một vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện. Diện tích hồ tiêu trồng mới năm nay tăng lên khá cao: 208 ha, cao hơn 38 ha so với năm trước. Cà phê trồng mới được 72,2 ha, nâng diện tích cà phê trên toàn huyện đạt đến con số 3.678,7 ha. Điều lo lắng nhất của người trồng hồ tiêu và cà phê là sâu bệnh gây hại, nhất là mưa kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến cây hồ tiêu.

Bà Nguyễn Thị Cử-thị trấn Kon Dơng cho hay: Mọi năm giờ này thời tiết đã ổn định nhưng năm nay mưa còn kéo dài, vườn tiêu của gia đình bị ngập úng. Để hạn chế thiệt hại, gia đình thường xuyên chống ngập tại các gốc tiêu nhưng vẫn chưa yên tâm, vì mưa còn kéo dài. Khi nắng lên mới biết tiêu có hồi phục hay không. Người trồng tiêu chúng tôi đang rất lo lắng cho sự sinh trưởng phát triển của cây tiêu. Hy vọng vườn tiêu gần 1.000 trụ của gia đình sẽ vượt qua được những bất lợi do thời tiết gây ra.

Đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang cũng cho biết: Đến thời điểm này trên địa bàn huyện đã bắt đầu xuất hiện tiêu chết rải rác ở các xã. Phòng đã hướng dẫn người dân tập trung chăm sóc, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hữu hiệu để phòng trừ, hạn chế không để bệnh lây lan sang các vườn khác.

N.D



Ảnh: NGUYỄN DIỆP

Triển khai truy thu bảo hiểm xã hội với giáo viên mầm non

Sở Giáo dục-Đào tạo vừa có Công văn số 1264/SGDDT-TCCB yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện truy thu bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non.

Theo đó, đối tượng truy thu là người lao động, giáo viên có thời gian làm việc liên tục tại các cơ sở giáo dục mầm non từ trước hoặc sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 73/1999/NĐ-CP về chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Những đối tượng trên phải truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

thời gian làm việc thực tế tại các cơ sở giáo dục mầm non để làm căn cứ tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Các trường hợp này, nếu đã có thời gian làm việc từ trước năm 1995 thì chỉ truy đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1-1995 đến khi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người lao động đã nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc đang hưởng lương hưu và người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không thuộc đối tượng truy đóng bảo hiểm theo công văn này.

HÀ DUY

Nhận thức về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc”

✍ BÍCH HÀ

Từ ngày 30-9 đến 9-10 vừa qua, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã tiến hành Hội nghị lần thứ tám. Nội dung của lần Hội nghị này có nhiều vấn đề rất đáng quan tâm. Đó là, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; xem xét đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội XII của Đảng...

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến vấn đề Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Hội nghị lần này nhận định: Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, bên cạnh những thuận lợi, đất nước chúng ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, thế lực thù địch tăng cường chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Tuy vậy, Nghị quyết Trung ương 8 đã được cả hệ thống chính trị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được mục tiêu là bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước; đồng thời tạo thêm được nhiều yếu tố thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên còn có những vấn đề mà Trung ương cho rằng việc tổ chức thực hiện Nghị quyết chưa đạt kết quả cao, chưa thật sự vững chắc trên một số lĩnh vực. Có nhiều



Tuần tra bảo vệ biên giới.

Ảnh: ĐỨC THỤY

nguyên nhân tác động, trong đó theo đánh giá của Trung ương, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận định tình hình hiện nay và trong thời gian đến để đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ cho thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt lưu tâm đến thực trạng đất nước. Khẳng định trong những năm tới, tình hình trong nước về chính trị tiếp tục được giữ vững, kinh tế-xã hội phát triển, tiềm lực của đất nước tăng lên. Tuy vậy, nhìn thẳng vào sự thật, vấn đề hết sức quan tâm về chiều tiêu cực, đó là: Đất nước tiếp tục sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới. Bốn nguy cơ mà các Đại hội Đảng đã chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt bộc lộ rõ hơn và xuất hiện nhiều yếu tố mới phức tạp hơn. Kẻ thù tiếp tục chống phá trên tất cả các mặt đời sống xã hội. Đã vậy, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị,

đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có xu hướng bộc lộ rõ, thậm chí công khai và ngày càng nghiêm trọng.

Từ những nhận định như trên, Ban Chấp hành Trung ương đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ. Theo đó, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa Việt Nam; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa... được coi là mục tiêu chung và hàng đầu

cần xác định. Ban Chấp hành Trung ương cũng nêu quan điểm chỉ đạo là: Giữ vững vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng-an ninh, đối ngoại và quán triệt đường lối độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, thêm bạn bớt thù, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, gia tăng hợp tác. Đó là những nội dung vô cùng quan trọng đã được Trung ương đặc biệt quan tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Cũng như các tỉnh Tây Nguyên, Gia Lai là một vùng trọng điểm chiến lược của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ. Quán triệt và nhận thức sâu sắc tình hình chung của đất nước và của tỉnh cho mỗi cán bộ đảng viên và từng người dân luôn là nhiệm vụ của các tổ chức đảng và đoàn thể, của chính quyền địa phương. Biến nhận thức thành hành động tuy là một quá trình, nhưng nhất định ngay từ bây giờ, mỗi địa phương, đơn vị cần có những biện pháp cụ thể nhằm giữ vững ổn định chính trị, loại trừ các phần tử chống phá trong cộng đồng, nêu cao cảnh giác với âm mưu chia rẽ, kích động bạo loạn, biểu tình của bọn phản động FULRO, “Tin lành Đê-ga” và các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo khác, đồng thời giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội... Có như vậy thì nghị quyết mới sớm đi vào cuộc sống!

B.H

ĐẢNG BỘ XÃ UAR: Đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội

✍ QUANG NGỌC

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Uar (huyện Krông Pa) lần thứ III-nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn phát huy ưu điểm, thuận lợi của địa phương để đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp, củng cố tăng cường chỉ đạo hệ thống chính trị phát huy nội lực đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế có bước phát triển khá, các loại cây trồng có năng suất chất lượng cao được chú trọng đầu tư; công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật luôn thực hiện tốt; công tác duy tu, bảo dưỡng, đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương luôn đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng; tổng diện tích gieo trồng đạt 3.347 ha đạt 97% chỉ tiêu nghị quyết đại hội và bằng 98,6% so với đầu nhiệm kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.338 tấn, tăng 361 tấn so với đầu nhiệm kỳ-đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; bình quân lương thực đầu người 773 kg/năm-đạt 96% chỉ tiêu nghị quyết đại hội; thu nhập bình quân đầu người đạt 9 triệu đồng/năm-đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch giao; tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của giai đoạn 2010-2013 là trên 3,8 tỷ đồng,

trong đó: xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn buôn, hệ thống bê tông hóa kênh mương, đường giao thông là trên 2,6 tỷ đồng; thương mại dịch vụ trên địa bàn xã cũng có bước phát triển, hiện toàn xã có 1 cơ sở kinh doanh xăng dầu; 1 hợp tác xã thu mua nông sản và 20 hộ kinh doanh buôn bán các mặt hàng, qua đó đã tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế, trao đổi hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Uar thường xuyên quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ về văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, cơ sở vật chất được kiên cố hóa, trang-thiết bị dạy và học được đầu tư. Hiện toàn xã đã có 3 bậc học với 41 lớp, 1.097 học sinh; 6/6 thôn, buôn đều có điểm trường; tỷ lệ duy trì sĩ số hàng năm trung bình đạt 97%; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi đến trường đạt 100%; tỷ lệ học sinh khá giỏi hàng năm đạt trên 40%; 100% học sinh THCS đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Xã đã củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế, xã đã có bác sĩ qua đó việc chẩn đoán và điều trị và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được tốt hơn; các chương



Đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Uar. Ảnh: Q.N

trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai thực hiện tốt. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nguồn vốn, chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, các chế độ chính sách cho người nghèo luôn được cấp phát đầy đủ, đúng đối tượng. Qua đó, góp phần thúc đẩy nâng cao đời sống của nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã đều giảm từ 5% trở lên; đến nay toàn xã còn 389 hộ nghèo với trên 1.700 nhân khẩu hiện chiếm tỷ lệ 43%; trong đó: hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số là 265 hộ với 1.262 nhân khẩu chiếm 68% tổng số hộ nghèo của toàn xã. Quốc phòng-an ninh cơ bản ổn định, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã chỉ đạo triển khai tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và giao quân hàng năm; tổ chức huấn luyện dân quân hàng năm đều đạt loại khá; luân phiên lực lượng dân quân đạt 1,19% so với tổng số dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho

cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên”. Đảng bộ đã thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã tạo sức chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 11 đảng viên mới, đạt 40% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 159 đảng viên. Đảng bộ xã hiện có 10 chi bộ độc lập, không còn chi bộ ghép. Qua đánh giá, hàng năm có trên 85% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Q.N

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 19-10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với sự tham gia của 53 điểm cầu (1 điểm cầu Trung ương và 52 điểm cầu tại các tỉnh, thành trong cả nước). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Gia Lai, ông Măng Dung-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh và lãnh đạo một số địa phương.

Tại Gia Lai, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ, về mặt nhận thức, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã thấy rõ vai trò, tầm quan trọng của người có uy tín đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, đã tranh thủ 7.728 lượt người có uy tín làm lực lượng

nòng cốt phục vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, cung cấp cho lực lượng công an nhiều thông tin quan trọng liên quan đến an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phần béc luận điệu xuyên tạc truyền, các hoạt động chống phá của bọn phản động FULRO, ngăn chặn biểu tình, bạo loạn, trốn sang Campuchia và giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn ở thôn làng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần nhận thức rõ hơn về vai trò vị trí của người có uy tín; đồng thời tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách để tiếp tục phát huy tấm gương của người có uy tín, tạo điều kiện cho người có uy tín cống hiến, đóng góp, đảm bảo an ninh trật tự xã hội ở vùng đồng bào dân tộc miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...

THÁI BÌNH

Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông

Sáng 18-10, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn (thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông và hướng dẫn quản lý, thu gom, phân loại, xử lý chất thải, rác thải nông thôn cho 140 học viên là cán bộ, hội viên của 6 huyện, thành phố: Chư Sê, Chư Pah, Chư Prông, Đak Đoa, Ia Grai và TP. Pleiku.

Tại đây, các học viên được tập huấn một số nội dung về công tác truyền thông cơ sở của Hội Nông dân; cách thức lựa chọn phương tiện phù hợp cho truyền thông cơ sở để đảm bảo sự tham gia của cộng đồng; xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ môi trường nông thôn; quản lý, thu gom và xử lý rác thải rắn; mô hình quản lý chất thải rắn tập trung cấp xã, thị trấn...

PHƯƠNG DUNG

HUYỆN IA PA: Khó duy trì sĩ số học sinh

NGUYỄN GIANG

Ngay từ khi huyện Ia Pa được thành lập (năm 2003), ngành Giáo dục-Đào tạo huyện đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Khi đó, huyện có 17 đơn vị trường học, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, tình trạng chung lớp chung trường còn diễn ra phổ biến. Đến nay, với sự nỗ lực của ngành và các cấp chính quyền địa phương, toàn ngành Giáo dục-Đào tạo Ia Pa đã duy trì ổn định 32 trường với 433 lớp học, 10.907 học sinh, trong đó, học sinh dân tộc thiểu số chiếm đến 70% và vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách.



Cơ sở vật chất cũng là một vấn đề nan giải của ngành Giáo dục Ia Pa. Ảnh: N.G

Nhiều năm qua, ngành Giáo dục-Đào tạo huyện Ia Pa dù đã áp dụng nhiều biện pháp và chính sách nhằm khuyến khích các em đến trường, đặc biệt là các em dân tộc thiểu số nhưng số học sinh nghỉ học qua các năm vẫn không ngừng tăng. Tại Trường THCS Nguyễn Khuyến (xã Kim Tân) số học sinh nghỉ học luôn ở mức cao. Nhìn vào con số học sinh của đầu năm học và cuối năm học thấy rõ sự chênh lệch lớn: năm học 2010-2011, trường chỉ duy trì được 295/308 học sinh, năm 2011-2012, số học sinh bỏ học tăng lên khi chỉ có 280/305 học sinh bám trường. Đáng báo động hơn nữa khi năm học 2012-2013, việc duy trì sĩ số học sinh càng không đạt hiệu quả khi chỉ giữ được 253/298 học sinh ở lại trường; đối tượng học sinh bỏ học chủ yếu là dân tộc thiểu số và nằm trong các khối 7 và 8.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Bằng-Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trường chúng tôi có 1/4 học sinh dân tộc Jrai, từ trước đến nay việc duy trì sĩ số ở các lớp có học sinh dân tộc thiểu số đối với trường là rất khó, tình trạng học sinh bỏ học ở trường luôn nằm ở mức cao, ngay cả ở những điểm trường lẻ". Cũng theo bà Bằng, cuộc sống của người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp nên phần lớn phụ huynh không quan tâm đến việc học của con em mình; hầu như đều phó mặc việc dạy cho nhà trường, khi con em muốn bỏ học thì phụ huynh cũng không ngăn cản. Đặc biệt, ở những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh lại trở thành lực lượng lao động chính. Các em phải một buổi đi làm một buổi đến trường, đến mùa vụ thì hầu như các em nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình. Từ đó dẫn đến kết quả học tập thấp, lực học các em không theo kịp bạn bè nên phần lớn các em bỏ học.

Cũng chịu chung cái khó trong việc duy trì sĩ số học sinh là Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Pờ Tó). Trường có đến 4 điểm trường lẻ nằm rải ra các làng đồng bào dân tộc thiểu số (có điểm trường cách trường chính tới 8 km) thế nhưng việc giữ học sinh bám trường vẫn hết sức nan giải. Với gần 90% học sinh là dân tộc thiểu số mà chủ yếu là dân tộc Bahnar, việc duy trì sĩ số ở ngôi trường này khó lại càng thêm khó.

Xoay quanh vấn đề này, ông La Văn Nam-chuyên viên phụ trách bậc THCS, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Ia Pa cho biết: "Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Ia Pa đã hết sức quan tâm đến sự nghiệp giáo dục-đào tạo của huyện nhà. Tuy nhiên ở một số trường lại chưa có những biện pháp cứng rắn, mạnh mẽ, đặc biệt là chưa có biện pháp nâng cao nhận thức cho phụ huynh để họ thấy được sự cần thiết của việc học của con em mình nên việc duy trì sĩ số qua bao nhiêu năm dường như vẫn giậm chân tại chỗ..."

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề chất lượng giáo dục Ia Pa, ông Nguyễn Đào Lâm-Phó Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Ia Pa trả lời: "Tuy đã có rất nhiều cố gắng của ngành cũng như chính quyền địa phương trong việc khắc phục khó khăn về vật chất, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng nhưng ngành Giáo dục Ia Pa vẫn còn một chặng đường rất dài để có thể sánh bước với ngành giáo dục các huyện khác trong tỉnh!"

N.G

Hiệu quả từ một mô hình câu lạc bộ

LÊ NAM

Hơn một năm ra đời, mô hình Câu lạc bộ "Phụ nữ liên kết phòng-chống tội phạm và phát triển kinh tế-xã hội" thôn Tân Định, xã Tân An (huyện Đak Pơ) đã phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhằm ngăn chặn những tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự của địa phương như gây rối trật tự, đánh nhau, trộm cắp trong lứa tuổi thanh-thiếu niên, học sinh hay tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, khiếu kiện vượt cấp, vi phạm an toàn giao thông... Hội Phụ nữ huyện Đak Pơ đã chọn thôn Tân Định, xã Tân An làm điểm ra mắt Câu lạc bộ "Phụ nữ liên kết phòng-chống tội phạm và phát triển kinh tế-xã hội".

Câu lạc bộ thành lập tháng 6-2012, ban đầu Câu lạc bộ có 42 thành viên tham gia, Ban Chủ nhiệm gồm 3 người, do ông Nguyễn Văn Thọ-Bí thư chi bộ thôn làm Chủ nhiệm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã chủ động phối hợp với cán bộ thôn và Hội Phụ nữ xã đề ra nội dung, phương thức hoạt động thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tham gia. Để mỗi thành viên trong Câu lạc bộ thực sự là tuyên truyền viên trong từng gia đình và cộng đồng, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục mới, nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tập huấn triển khai nghị quyết gắn với tuyên truyền giáo dục chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, lồng ghép vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng với các hoạt động giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm...

Bên cạnh đó, các thành viên trong Câu lạc bộ còn phân công phụ trách các đối tượng có tiền án, tiền sự trong

thôn, giúp tái hòa nhập với cộng đồng, cảm hóa 5 em trong thôn giúp các em tiến bộ rõ rệt. Từng là những thanh niên xấu thường tụ tập băng nhóm, thường xuyên đánh nhau, uống rượu bia, gây mất trật tự nơi công cộng, đến nay các em đã trở thành con ngoan trong gia đình. Nếu trước kia an ninh trật tự trong thôn lộn xộn thì nay, tình trạng trên đã được hạn chế. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, Câu lạc bộ đã góp phần ngăn ngừa, hạn chế các đối tượng thanh-thiếu niên trong thôn, xóm vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ và các quy định về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời vận động các bậc cha mẹ dành nhiều thời gian chăm sóc, giáo dục con em nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Ông Nguyễn Văn Thọ-Bí thư chi bộ thôn Tân An,



Ảnh: K.N.B

Tăng gia sản xuất ở Tiểu đoàn 19

ANH HUY

Khi tiếng kèn báo hiệu hết giờ huấn luyện, cũng là lúc tại các khu vườn tăng gia, sân thể dục thể thao... của Tiểu đoàn 19 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng) rộn ràng, sinh động hơn hẳn với các hoạt động ngoài giờ.



Làm giàn chuẩn bị trồng đậu.

Ảnh: A.H

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, Tiểu đoàn còn đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Hiện đơn vị đang duy trì các vườn rau tăng gia đảm bảo nguồn rau xanh trong bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ.

Khu tăng gia của đơn vị được chia làm 3 vườn, một vườn chuyên để trồng các loại đậu cô ve, đậu đũa, khổ qua; một vườn chuyên tăng gia các loại rau: cải xanh, mồng tơi, cải bắp... và một vườn có các loại rau muống, khoai, xung quanh vườn còn được trồng các hàng bồ ngót xanh mướt. Đang là mùa mưa nên các

chiến sĩ còn phải làm các luống đất cao hơn bình thường, đồng thời tạo các rãnh thoát nước để tránh bị ngập úng. Song song đó, cán bộ, chiến sĩ nơi đây còn phải chọn những giống rau phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng để tránh trường hợp gieo giống mà không nảy mầm hoặc giống rau không chịu được nhiều nước...

Chiến sĩ Đỗ Mạnh Thoan-người được anh em phong cho danh hiệu người cầm cuốc khéo nhất đơn vị, chia sẻ: “Ở nhà em cũng có phụ gia đình trồng hồ tiêu nhưng làm đất trồng rau thì đây là lần đầu tiên. Lúc đầu em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng được các anh hướng dẫn qua một lần thì em có thể làm được. Em thấy trồng rau cũng không mấy khó khăn, chỉ cần chăm chỉ, cần mẫn một chút là được...”

Bên cạnh những vườn rau xanh, đơn vị còn sở hữu 5 ha cà phê xanh mướt, trong đó có 3 ha vừa mới được trồng mới, cùng với đó là 150 trụ tiêu (năm nay dự kiến trồng tiếp 150 trụ) và 10 ha cao su. Ngoài ra, đơn vị còn duy trì đàn bò 20 con, đàn dê 41 con và 30 con heo... Công tác tăng gia sản xuất của đơn vị bình quân mỗi năm cho thu nhập khoảng 170 triệu đồng.

A.H

Ý kiến người dân:

Phí giữ xe “cắt cổ”

Mặc dù báo chí đã phản ánh nhiều lần việc thu phí giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh quá cao so với quy định nhưng xem ra vẫn không được chấn chỉnh. Cụ thể đối với xe máy, vào giờ hành chính khi gửi xe nhà xe thu 3.000 đồng/xe, từ 17 đến 21 giờ nhà xe thu 5.000 đồng/xe.

Đau ốm và đến bệnh viện là việc chẳng đáng dừng chứ đâu phải là điểm văn hóa du lịch để mọi người sẵn sàng chấp nhận bỏ tiền túi. Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai, một lần gửi xe, tại đây họ chỉ thu 2.000 đồng đối với xe máy và 1.000 đồng đối với xe đạp. Thực ra thêm một vài ngàn đồng không đến đâu nhưng khi một gia đình có người ốm thì ít nhất phải có một người vào chăm sóc và mỗi ngày họ phải vào bệnh viện ít nhất 3 lần, đó là chưa kể người thân, bạn bè. Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có vài trăm bệnh nhân đang điều trị ở đây thì tương ứng có hàng trăm lượt người vào ra mỗi ngày để thăm, chăm sóc. Việc thu phí thì cũng không cơ quan thuế nào kiểm soát. Thiết nghĩ, đừng để “trăm đầu đổ đầu người bệnh”.

HUYNH LÊ

Làm giàu từ rau xanh

PHƯƠNG DUNG

Không chỉ đại diện cho những người phụ nữ dân tộc thiểu số biết vượt qua khó khăn, dám nghĩ, dám làm, ở tuổi 36, chị Ksor Hon (làng Kép, phường Đống Đa, TP. Pleiku) còn ghi tên mình vào danh sách những phụ nữ làm kinh tế giỏi của phường với mô hình vườn-chuồng khá táo bạo.

Chúng tôi ghé thăm gia đình chị vào một ngày mưa. Dẫu vậy, hai vợ chồng chị vẫn đang miệt mài với từng luống rau mới được gieo cấy cách đây chưa lâu. Rửa vội tay chân, chị bảo: Nghề này không nặng nhọc nhưng suốt ngày cứ cặm cụi ngoài vườn thôi! Dẫn chúng tôi vào nhà, chị mở đầu câu chuyện vượt khó, làm giàu của gia đình.

18 tuổi, chị Hon lập gia đình với anh Ksor Mơi và cũng như nhiều cặp vợ chồng trẻ khác, họ phải đối diện với nhiều khó khăn, thiếu thốn. Mặc dù, anh chị chẳng nề hà việc làm thuê, cuộc mưu sinh nhưng cuộc sống gia đình nhiều năm vẫn cứ rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Và rồi, sau gần ba năm sống chung với bố mẹ, anh chị xin dọn ra sống riêng với “cửa hồi môn” là 2 sào đất vườn. Không có tiền dựng nhà, anh chị xin với bố mẹ cho ở tạm căn chòi trước giờ vẫn dùng làm kho trữ lúa, sau đó mua thêm vài tấm tôn để đóng lại cho chắc chắn, có thể tránh gió-mưa. Ổn định chỗ ở, “sở hữu” 2 sào đất vườn nhưng làm thế nào để đất sinh lời? Câu hỏi ấy khiến anh chị bao đêm trăn trở và rồi họ quyết định “biến” một sào đất gần suối thành những vườn rau xanh tốt.

Nói rồi bắt tay vào làm, ban đầu gia đình tập trung vào các giống rau để trồng như: cải ngọt, cải xanh... nhưng sau vài vụ thu hoạch, trừ hết các khoản chi phí, tiền lời thu được chẳng đáng bao nhiêu khiến anh chị lại phải suy nghĩ tìm hướng đi mới. Cuối cùng anh



Chăm chỉ bên từng luống rau.

Ảnh: P.D

chị vẫn kiên trì với nghề trồng rau nhưng thay vào đó là những loại rau dùng để ăn sống như xà lách và rau thơm: cần tây, hành, ngò... Bởi, những giống rau này chỉ mất khoảng thời gian ngắn-một tháng đến tháng rưỡi là có thể cho thu hoạch và có thể cho thu nhập quanh năm mà lại được nhiều người ưa chuộng. Chị Ksor Hon, tâm sự: “Thời điểm đó, rau xanh do người địa phương trồng rất được ưa chuộng và người trồng cũng chưa nhiều nên rau trồng không kịp để bán”. Chỉ sau vài năm, cuộc sống gia đình chị đã cải thiện rất nhiều, không chỉ lo được cho con cái ăn-học, anh chị còn để dành mua một con heo sinh sản-mỗi lứa sinh sản khoảng 10 heo con. Cùng với đó, chị bàn với anh phá bỏ một sào cà phê kém

năng suất chuyển sang đất trồng rau và vay mượn thêm để đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, nâng cao năng suất.

“Góp gió thành bão”, sau gần 10 năm tích góp từ nghề trồng rau xanh, anh chị vay mượn thêm của người thân, bạn bè để dựng cho mình một căn nhà khang trang, sạch sẽ. Đồng thời, anh chị cũng mạnh dạn xây dựng chuồng trại để chăn nuôi thêm heo thịt, heo rừng với mục đích vừa có thu nhập lại có nguồn phân ủ để trồng rau... Ban đầu chỉ có một con heo sinh sản, anh chị mua thêm một con heo rừng sinh sản và từ hai con heo mẹ, mỗi năm chúng sinh sản khoảng 30 heo con-số heo con này đều giữ lại để nuôi cho đến khi xuất chuồng. “Cũng may

ông trời thương nên từ khi bắt tay vào trồng trọt, chăn nuôi đến giờ, chưa năm nào gia đình mình bị thua lỗ!”-chị Ksor Hon vui vẻ. Song đó là nói theo cách của chị, chứ thực chất để có được những luống rau xanh tốt bốn mùa, đảm bảo nguồn thu nhập, chắc chắn chị phải có những bí quyết rất riêng. Cụ thể, vào mùa mưa để tránh rau bị ngập úng, gia đình chị phải làm các luống rau cao hơn và làm rãnh có độ dốc cho nước không bị đọng, đồng thời làm hệ thống lưới phía trên... Sau gần 20 năm khởi nghiệp, hiện nay gia đình chị đang chăm sóc 2 sào rau xanh đủ loại, 5 sào lúa nước hai vụ và duy trì đàn heo thịt, heo rừng gần 30 con, đàn gà hơn 100 con và đàn bò 7 con, mỗi năm trừ các khoản chi phí còn cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Giờ đây gia đình chị cũng được coi là những người có “thâm niên” với nghề trồng rau và cách làm cũng chuyên nghiệp hơn so với trước, cụ thể là hệ thống tưới tiêu bằng máy đã được áp dụng và chiều chiều thương lái vào tận vườn để lấy rau chứ không còn cảnh chị phải gùi từng gùi rau ra chợ bán...

Đặc biệt hơn, hiệu quả từ mô hình vườn-chuồng của gia đình chị đã khiến cho nhiều người dân trong làng thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ chỗ thờ ơ, không quan tâm, giờ đây nhiều người tìm đến nhà để tham quan mô hình, học hỏi cách làm chuồng, làm vườn... và gia đình chị đều tận tình hướng dẫn. Nhận xét về hội viên Ksor Hon, bà Nguyễn Thị Dương-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, cho rằng: Chị Hon không chỉ là tấm gương điển hình trong phong trào phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi của phường mà gia đình chị còn rất tích cực trong nhiều hoạt động khác tại địa phương. Nhiều năm liền gia đình chị luôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Cần cù lao động, biết vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống... chị Hon xứng đáng là tấm gương để nhiều phụ nữ học tập, noi theo.

P.D

Thông báo

Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013

1. Điều kiện dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau được đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức tại các cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:

- a) Có quốc tịch Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam.
- b) Đủ 18 tuổi trở lên, còn đủ thời gian công tác và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.
- c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, phù hợp để công tác trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
- d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển.
- e) Có phẩm chất đạo đức tốt; đủ tiêu chuẩn về lịch sử chính trị và quan hệ xã hội hiện nay theo quy định của Đảng.
- f) Không thuộc các trường hợp: mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị kỷ luật buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn chấp hành quyết định kỷ luật theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ dự tuyển:

- a) Đơn đăng ký dự thi tuyển (nêu rõ họ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, điện thoại liên lạc, đối tượng ưu tiên (nếu có), trình độ và chuyên ngành đào tạo).
- b) Bản sơ yếu lý lịch đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức (theo mẫu), khai đầy đủ các thông tin, có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người xin tuyển dụng đang công tác, học tập, sinh sống xác nhận.
- c) Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu gia đình, bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (trừ trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp theo quy định).
- d) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm) theo yêu cầu vị trí dự tuyển (bảng điểm phải ghi điểm trung bình toàn khóa, nếu bảng điểm không ghi điểm trung bình toàn khóa thì phải có giấy xác nhận điểm trung bình toàn khóa của cơ sở đào tạo).
- e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- f) Các loại giấy tờ để xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có), nếu là bản sao phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
- g) Hai phong bì dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận và 2 ảnh cỡ 3 x 4 của người dự tuyển.

- (Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 x 32 cm, mặt ngoài ghi "Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, viên chức", ghi đầy đủ họ và tên, thống kê đầy đủ các loại giấy tờ trong bì hồ sơ).
- Sử dụng mẫu hồ sơ tuyển dụng công chức do Sở Nội vụ phát hành; hồ sơ dự tuyển nếu không được tuyển dụng không

trả lại.

3. Vị trí tuyển dụng và các yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ (xem bảng bên cạnh).

4. Nội dung xét tuyển:

- a) Xét kết quả học tập của người dự tuyển.
- b) Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hiểu biết chung của người dự tuyển.

5. Đối tượng ưu tiên: Theo quy định tại quy chế xét tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, bao gồm: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19-8-1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an Nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ, sinh viên tham gia Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tham gia đủ 1/2 thời gian trở lên theo quy định được nhận xét hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người có hộ khẩu tại tỉnh.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

- Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày thông báo đến 14 giờ ngày 15-11-2013, giờ hành chính từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nếu đăng ký dự tuyển tại các cơ quan cấp tỉnh thì nộp trực tiếp tại Văn phòng (hoặc Phòng Tổ chức Hành chính) các cơ quan đó. Nếu đăng ký dự tuyển tại các cơ quan cấp huyện thì nộp tại Ban Tổ chức các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

- Lệ phí dự tuyển: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20-10-2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ. Cụ thể là 200.000 đồng/người.

- Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ vào một đơn vị đăng ký xét tuyển. Nếu một người nộp hồ sơ vào hai nơi đăng ký xét tuyển trở lên, kể cả ở các cơ quan khối chính quyền thì sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển.

- Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ (không nhờ người khác nộp thay). Khi đi nộp hồ sơ, người dự tuyển phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ quy định tại điểm c, d, mục 2 của Thông báo này để người nhận hồ sơ dự tuyển kiểm tra, đối chiếu; phải ký xác nhận các thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký dự tuyển cùng với người nhận hồ sơ dự tuyển. Người nhận hồ sơ dự tuyển phải có phiếu biên nhận hồ sơ.

- Người dự tuyển đã thực hiện đầy đủ các điều kiện và có đầy đủ hồ sơ thì nơi nhận không được từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Nay thông báo để người có nhu cầu dự tuyển biết, nộp hồ sơ theo quy định.

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

TT	Phòng, ban, đơn vị trực thuộc	Nhu cầu tuyển dụng năm 2013			Nhiệm vụ dự kiến phân công sau khi tuyển dụng	Ghi chú
		Số lượng	Trình độ	Ngành cần tuyển		
I	Huyện Đức Cơ Ban Tuyên giáo Huyện ủy	1	Đại học	Văn, Giáo dục chính trị, Chính trị học	Chuyên viên	
		II Huyện Kông Chro				
		1	Đại học	Tài chính kế toán	Kế toán	
III	Huyện Mang Yang Văn phòng Huyện ủy Huyện đoàn	4	Đại học	Luật	Chuyên viên	
		1	Đại học	Xã hội học, Chính trị học	Chuyên viên	
		2	Đại học	Xã hội học, Tâm lý học	Chuyên viên	
IV	Huyện Đak Đoa Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	1	Đại học	Kế toán	Kế toán	
		V Huyện Krông Pa				
VI	Huyện Ia Grai Văn phòng Huyện ủy Hội Nông dân huyện Huyện đoàn	1	Đại học	Hành chính	Chuyên viên	
		1	Đại học	Luật	Chuyên viên	
		1	Đại học	Kinh tế nông lâm	Chuyên viên	
VII	Huyện Đak Pơ Văn phòng Huyện ủy Huyện đoàn	1	Đại học	Khoa học xã hội và nhân văn	Chuyên viên	
		1	Đại học	Kinh tế, Xây dựng Đảng	Chuyên viên	
		1	Đại học	Xã hội học, Giáo dục chính trị	Chuyên viên	
VIII	Huyện Chư Pah Ban Tổ chức Huyện ủy Huyện đoàn	2	Đại học	Xây dựng Đảng, Giáo dục chính trị	Chuyên viên	
		1	Đại học	Xã hội học, Giáo dục chính trị, Chính trị học	Chuyên viên	
IX	Thành phố Pleiku Văn phòng Thành ủy Thành đoàn	2	Đại học	Văn thư lưu trữ	Nhân viên Văn thư lưu trữ	
		1	Đại học	Quan hệ công chúng và truyền thông	Phụ trách công tác phong trào	
X	Huyện Chư Pưh Văn phòng Huyện ủy Ban Tổ chức Huyện ủy Huyện đoàn	3	Đại học	Văn thư lưu trữ	Nhân viên Văn thư lưu trữ	
		1	Đại học	Xây dựng Đảng, hành chính	Chuyên viên	
		1	Đại học	Giáo dục chính trị, công tác xã hội	Chuyên viên	
XI	Huyện Chư Prông Văn phòng Huyện ủy Ủy ban MTTQ Huyện đoàn	5	Đại học	Ngữ văn	Chuyên viên	
		1	Đại học	Quản trị kinh doanh	Chuyên viên	
		1	Đại học	Kế toán	Kế toán	
		1	Đại học	Giáo dục chính trị	Chuyên viên	
XII	Huyện Ia Pa Ủy ban MTTQ	1	Đại học	Kinh tế nông lâm	Chuyên viên	
		1	Đại học	Kế toán	Kế toán	
		1	Đại học	Giáo dục chính trị	Giảng viên	
XIII	Huyện Chư Sê Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	1	Đại học	Giáo dục chính trị	Chuyên viên	
		XIV Huyện Kông Chro				
		1	Đại học	Ngữ văn	Giáo vụ	
XV	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ủy ban MTTQ tỉnh	1	Đại học	Quan hệ quốc tế	Chuyên viên	Chỉ tuyển giới
		1	Đại học	Xã hội học	Chuyên viên	
		1	Đại học	Tài chính kế toán	Kế toán	
XVII	Hội Nông dân tỉnh	1	Đại học	Nông nghiệp	Chuyên viên	
		1	Đại học	Kinh tế Nông nghiệp	Chuyên viên	
		XVIII Tỉnh đoàn				
XIX	Trường Chính trị tỉnh Ban Tổ chức-Kiểm tra Văn phòng Nhà Thiếu nhi tỉnh Trung tâm Hoạt động Thanh niên Ban Tuyên giáo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên	3	Đại học	Hành chính	Chuyên viên	
		1	Đại học	Báo chí	Chuyên viên	
		1	Đại học	Xã hội học	Chuyên viên	Phòng Giáo vụ
		1	Đại học	Luật	Chuyên viên	
		1	Đại học	Công nghệ thông tin	Chuyên viên	
		1	Đại học	Giáo dục chính trị	Chuyên viên	
XIX	Trường Chính trị tỉnh Khoa Lý luận Mác-Lênin Khoa Nhà nước và Pháp luật Phòng Đào tạo	3	Thạc sĩ	Chủ nghĩa xã hội khoa học	Giảng viên	
		1	Thạc sĩ	Hành chính hoặc Kinh tế	Giảng viên	
		1	Đại học	Giáo dục chính trị	Giáo vụ	



● Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 người từ khắp mọi miền của Tổ quốc về Vũng Chùa-Đảo Yến, tỏ lòng thành kính trước Anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Đại tướng của lòng dân. Trong tiết trời mưa những ngày sau bão lũ, từng dòng người vẫn tiếp nối hướng về Vũng Chùa-Đảo Yến, ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình-nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mọi người nghiêng mình thấp nén hương, tỏ lòng biết ơn đối với Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, vị tướng hết lòng phụng sự Tổ quốc và vì nhân dân.

● Tối 19-10, tại Quảng trường 30-10, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh (30-10) với chủ đề "Quảng Ninh-Hội tụ và Lan tỏa". Đồng chí Lê Hồng Anh-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự và phát biểu.

● Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu. Theo đó, thương nhân có giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được xuất khẩu (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu), nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu (trừ dầu thô). Thương nhân nếu có đủ điều kiện sản xuất thì được nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và gia công xuất khẩu xăng dầu. Việc nhập khẩu nguyên liệu phải theo kế hoạch đã đăng ký sau khi được Bộ Công Thương xác nhận bằng văn bản.

● Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do lũ đầu nguồn đổ về kết hợp với triều cường khiến mực nước đỉnh triều tại các sông rạch ở các tỉnh Nam bộ dâng cao. Dự báo mực nước ngày 20 và 21-10, cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,0 mét (ở mức báo động 2); tại Châu Đốc ở mức 3,65 mét (trên mức báo động 2 là 0,15 mét). Tại TP. Cần Thơ do tác động của nước lũ làm mực nước trên sông Hậu có khả năng lên mức từ 2,15 mét đến 2,2 mét, trên mức báo động III từ 0,25 đến 0,3 mét và đang đe dọa đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

HÀ SỰ (tổng hợp)

Thủ tướng Nga thăm Trung Quốc

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, ngày 21-10, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường.

Tâm điểm chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Medvedev là cuộc họp thường kỳ lần thứ 18 của Thủ tướng Nga và Thủ tướng Trung Quốc, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 22-10 tại Bắc Kinh. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, ông Dmitry Medvedev cũng gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Trung Quốc khác.

Các cuộc đàm phán của các nhà lãnh đạo Nga-Trung sẽ tập trung vào một loạt các vấn đề thương mại song phương, các vấn đề hợp tác kinh tế, văn hóa, mở rộng hợp tác đầu tư giữa 2 quốc gia liên quan đến việc thực hiện các dự án năng lượng quy mô lớn và tăng cường hợp tác trong sản xuất công nghiệp.

Theo dự kiến, sau cuộc hội đàm giữa 2 Thủ tướng, Nga và Trung Quốc sẽ ký kết một số văn kiện liên ngành và giữa các doanh nghiệp hai nước, hướng đến thúc đẩy phát triển hơn nữa sự hợp tác thực tế Nga-Trung trong các lĩnh vực khác nhau.

(theo VOV)



Chuyến thăm Trung Quốc của ông Medvedev sẽ thắt chặt thêm mối quan hệ tốt đẹp Nga-Trung.

Cứu trợ Việt kiều ở Phnom Penh bị lũ lụt

Sáng 20-10, tại Phnom Penh, khoảng 500 suất quà cứu trợ đã đến tay bà con Việt kiều ở đây và các vùng lân cận đang gặp khó khăn vì lũ lụt.

Số quà trên do Tổng Hội người Campuchia gốc Việt phối hợp cùng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) là công ty con của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức tặng cho bà con.

Trong đợt lũ vừa qua có khoảng 5.400 hộ gia đình Việt kiều ở các tỉnh Kongpong Cham, Kratie, Ta Keo, Kandal và thủ đô Phnom Penh bị ảnh hưởng; trong đó có hàng chục hộ gia đình nhà bị sạt lở, không còn nơi ẩn chốn ở.

(theo TTXVN)

Philippines dừng hoạt động tìm kiếm nạn nhân động đất

Lực lượng cứu hộ Philippines đã dừng các hoạt động tìm kiếm những người còn sống sót trong trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra tại đảo du lịch Cebu và Bohol hôm 15-10 vừa qua.

Tính đến thời điểm này, có 171 người thiệt mạng và 13 người vẫn mất tích. Theo người đứng đầu Cơ quan kiểm soát và giảm nhẹ thiên tai quốc gia, các hoạt động tìm kiếm đã kết thúc, thay vào đó là các hoạt động cứu trợ và tái thiết.

Trận động đất phá hủy hơn 43.000 ngôi nhà trong khu vực, khiến gần 400.000 người đang phải di dời. Nhiều người phải sống trong các lều bạt tạm và nhận sự trợ giúp của chính phủ.

Trung tâm điều phối cứu trợ nhân đạo ASEAN cũng đã triển khai Đội phản ứng khẩn cấp và Nhóm đánh giá khẩn cấp, phối hợp với các đối tác Philippines để thực hiện kế hoạch cứu trợ, giúp đỡ người dân những khu vực bị ảnh hưởng của động đất.

(theo VOV)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

KHUYẾN MẠI TOÀN QUỐC

Từ 20/10/2013 - 17/01/2014

PG INSURANCE
BẢO HIỂM PJICO



*"Bảo hiểm vật chất -
 Phát lộc đầu xuân -
 Quây quần đón Tết"*

2 GIẢI ĐẶC BIỆT
HONDA CITY AT



4 GIẢI NHẤT
 1.000 XĂNG RON 92



8 GIẢI NHÌ
 500 XĂNG RON 92



50 GIẢI KHUYẾN KHÍCH
 100 XĂNG RON 92



TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG: 1.485.000.000 ĐỒNG

Thông tin liên hệ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng:

- Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
 - Trung tâm dịch vụ khách hàng: **1900 54 54 55** hoặc **(04) 3 5 57 57 57**

www.pjico.com.vn

THÔNG BÁO

(Về việc chuyển trụ sở làm việc Agribank Chi nhánh Trà Bá-Gia Lai)

Để sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc của Chi nhánh nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh và đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng tốt hơn, kể từ ngày 21-10-2013, Agribank Chi nhánh Trà Bá-Gia Lai, địa chỉ cũ: 102 đường Lê Duẩn, phường Phù Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai sẽ chuyển sang hoạt động tại địa điểm trụ sở mới: 115 đường Lê Duẩn, phường Phù Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Thời gian sửa chữa và giao dịch tại địa điểm mới: Dự kiến 8 tháng từ ngày 21-10-2013 đến tháng 5-2014.

Agribank Chi nhánh Trà Bá-Gia Lai xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng biết để thuận tiện trong giao dịch với Ngân hàng.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Đơn vị: Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên. Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Du, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 3824200-3824198.

Công ty chúng tôi có nhu cầu mua 2 ô tô CHASSI hiệu HYUNDAI HD 320 động cơ 340ps, bơm cao áp điều chỉnh bằng cơ khí, mới 100%, hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc để đóng thành xe xitec chở xăng dầu với phương thức chào hàng cạnh tranh.

Xin mời các nhà cung cấp quan tâm tham gia đề xuất chào hàng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ nêu trên.

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ chào giá: 7 giờ ngày 19-10-2013 đến 11 giờ ngày 26-10-2013.

Thời điểm mở hồ sơ: 13 giờ ngày 26-10-2013, tại Văn phòng Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Như trên

Hồ sơ chào giá phải đóng dấu niêm phong của nhà cung cấp tham dự và gửi qua đường bưu điện, trên hồ sơ ghi rõ "Hồ sơ chào hàng cạnh tranh mua xe XITEC".



PETROLIMEX

CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN

Đơn vị tài trợ 28 tờ báo *Gia Lai* mỗi ngày cho Bí thư, chi bộ các thôn, làng và các đoàn thể xã Ayun (huyện Chư Sê)